

จ้อเคาะเกณฑ์ซื้อข้าวโพดหลังนา

กรุงเทพฯ 19 ต.ค. 61 กระทรวงเกษตรฯ เตรียมผลักดันมาตรการส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่ามีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาว่า 9 แสนไร่ จากเป้าที่กำหนดไว้ 2 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีผู้เข้าร่วมโครงการ 7 แสนไร่ ซึ่งกรมฯ จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความต้องการให้เสร็จก่อนลงนามเข้าร่วมโครงการในวันที่ 15 พ.ย. นี้ เพื่อเริ่มปลูกได้แต่ไม่ควรเกินวันที่ 15 ม.ค. เพราะเสี่ยงต่อการขาดน้ำและข้าวโพดจะไม่มีคุณภาพ

นายสำราญ สารบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่ามีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาว่า 9 แสนไร่ จากเป้าที่กำหนดไว้ 2 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มีผู้เข้าร่วมโครงการ 7 แสนไร่ ซึ่งกรมฯ จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความต้องการให้เสร็จก่อนลงนามเข้าร่วมโครงการในวันที่ 15 พ.ย. นี้ เพื่อเริ่มปลูกได้แต่ไม่ควรเกินวันที่ 15 ม.ค. เพราะเสี่ยงต่อการขาดน้ำและข้าวโพดจะไม่มีคุณภาพ

ทั้งนี้ หลังมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการมากส่งผลให้มีกลุ่มผู้ค้าเมล็ดพันธุ์เข้าไปจำหน่ายให้กับเกษตรกรโดยตรง ลักษณะการให้สินเชื่อก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐ หรือเรียกกันทั่วไปว่า เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดถุงขาว จึงขอเตือนว่า การปล่อยสินเชื่อดังกล่าว จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ เพราะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตอื่นๆ จากร้านค้าที่รัฐบาลรับรองเท่านั้น

นายสำราญ กล่าวว่า รัฐบาลให้สินเชื่อสนับสนุนไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ อัตราดอกเบี้ย 0.01 % จ่ายผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส่วนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร ทางสหกรณ์จะเป็นผู้ทำสัญญากู้เงินจาก ธ.ก.ส. แล้วนำไปปล่อยกู้กับสมาชิกแทน ซึ่งเกษตรกรจะได้รับปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ คุ้มครองความเสี่ยงทางด้านราคาและการประกันภัย

“วันที่ 19 ต.ค. นี้ กระทรวงเกษตรฯ จะหารือกับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เพื่อกำหนดเกณฑ์การรับซื้อข้าวโพด

ขณะที่สมาคมเมล็ดพันธุ์จะขายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการรวมทั้งในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า จะเสนอให้สมาคมประกันวินาศภัยเข้ามาดูแลเกษตรกรในโครงการด้วย “

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ชี้แจงเหตุผลการเข้าร่วมโครงการทั้งหมดกับสหกรณ์ในพื้นที่โครงการ 33 จังหวัดแล้วพร้อมกับขอความร่วมมือกับทุกสหกรณ์หลังจากที่กู้เงินจาก ธ.ก.ส. ต้องแยกบัญชีปล่อยกู้กับสมาชิกโดยไม่เพิ่ม

อัตราดอกเบี้ย เพราะสหกรณ์มีหน้าที่ทำเพื่อสมาชิกไม่ควรมุ่งหวังกำไรจากโครงการนี้

สำหรับราคาข้าวโพดที่ผลิตได้จะขายในราคาที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศ ปัจจุบันก็โลกรัมละ 8 บาทความชื้นที่ 14.5% แต่ช่วงที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวจะมีความชื้นที่ 20-30 % ราคาจะถูกกดลง กรณีเกษตรกรขายได้ราคา 5 บาท ถือว่ายังมีกำไร เนื่องจากต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ 3,900 บาท แต่เกษตรกรต้องดูแลอย่างดีเพื่อให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยไร่ละ 1,300-1,400 กิโลกรัม

กรุงเทพฯ 19 ตุลาคม 2561